




ประกาศสำนักการแพทย์
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ อนุมัติหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลและการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยให้นำหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ สำหรับตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ซึ่งได้กำหนดให้หน่วยงานพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามที่ ก.ก. ได้กำหนดตำแหน่งไว้แล้วในอัตราส่วน ๑ ราย ต่อ ๑ ตำแหน่ง มาใช้กับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ

สำนักการแพทย์ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือก พร้อมทั้งเค้าโครงเรื่องของผลงานที่จะส่งประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้นแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ตำแหน่งที่ได้รับ การคัดเลือก (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ/ หน่วยงาน
๑	นางมนัสวัน ศิลปชัย	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพล. ๑๒๔)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพล. ๑๒๔)	ฝ่ายการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร สำนักการแพทย์
๒	นางสาวเดือนใจ อ้วนชะเล	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๔๔๐)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๔๔๐)	ฝ่ายการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐


(นายชาติ จิรังศรีสุนทร)
รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

สรุปข้อมูลของผู้ขอรับการคัดเลือก

ชื่อผู้ขอรับการคัดเลือก นางสาวเตือนใจ อ้วนชะเล

เพื่อประเมินบุคคลในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๔๔๐)

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
<p>๑. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล</p> <p>๑.๑ คุณวุฒิการศึกษา</p> <p>๑.๒ ประวัติการรับราชการ</p> <p>๑.๓ มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและการปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งหรือได้รับการยกเว้นจาก ก.ก.แล้ว</p> <p>๑.๔ มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะคัดเลือก</p> <p>๑.๕ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ</p>	<p>- พยาบาลศาสตรบัณฑิต</p> <p>- อายุราชการ ๗ ปี ๑๐ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๒ พ.ย. ๒๕๕๒ ถึงวันที่ ๔ ก.ย. ๒๕๖๐)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งระดับปฏิบัติการ เป็นเวลา ๖ ปี (ตั้งแต่วันที่ ๑๕ ส.ค. ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๔ ก.ย. ๒๕๖๐)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ เป็นเวลา ๗ ปี ๑๐ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๒ พ.ย. ๒๕๕๒ ถึงวันที่ ๔ ก.ย. ๒๕๖๐)</p> <p>- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ใบอนุญาตที่ ๕๑๑๑๒๐๗๐๗๑</p>
<p>๒. การพิจารณาคุณลักษณะของบุคคล</p> <p>- ต้องได้คะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชาประเมิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐</p>	<p>- ได้คะแนนประเมิน ร้อยละ ๙๒</p>
<p>๓. อื่น ๆ (ระบุ).....</p> <p>.....</p>	

เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นางสาวเตือนใจ อ้วนชะเล

ตำแหน่งที่จะขอรับการประเมินพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)(ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๔๔๐)

๑. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน การพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบตันแบบชั่วคราว (TIA)

ช่วงระยะเวลาที่ทำผลงาน ๔ วัน (วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘)

ขณะดำรงตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ฝ่ายการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล

โรงพยาบาลสิรินธร สำนักงานแพทย์

กรณีดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมด

กรณีดำเนินการร่วมกันหลายคน รายละเอียดปรากฏตามคำรับรองการจัดทำผลงานที่เสนอขอประเมิน
ผลสำเร็จของงาน (ระบุความสำเร็จเป็นผลผลิต หรือผลลัพธ์ หรือประโยชน์ที่ได้รับ)

ให้การพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบตัน เลือกรณีศึกษาเป็นผู้ป่วยชายไทยอายุ ๕๒ ปี มารับการรักษาเมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๙.๔๕ น ด้วยอาการ มึนศีรษะ ตาพร่า ชาแขนขาซีกซ้าย ไม่มีแขนขาอ่อนแรง ๒ วัน ก่อนมาโรงพยาบาล ประเมินสภาพผู้ป่วยแรกรับอุณหภูมิร่างกาย ๓๗ องศาเซลเซียส ชีพจร ๘๖ ครั้งต่อนาที หายใจ ๑๘ ครั้งต่อนาที ความดันโลหิต ๑๙๐/๑๑๐ มิลลิเมตรปรอท ระดับความรู้สึกตัวตาม Glasgow coma scale ได้ ๑๕ คะแนน แขนขาซีกขวาและซีกซ้ายมีกำลังปกติคือเกรด ๕ รุ่มานตา เส้นผ่าศูนย์กลาง ๓ มิลลิเมตร เท่ากัน ๒ ข้าง มีปฏิกิริยาต่อแสงทั้ง ๒ ข้าง ค่าความอ้อมตัวออกซิเจนในเลือดแดงส่วนปลายนิ้ว ๙๗ เปอร์เซ็นต์ ผู้ป่วยปฏิเสธโรคประจำตัว ปฏิเสธแพ้ยา มีประวัติสูบบุหรี่ ๓ มวนต่อวัน ดื่มเบียร์ประมาณ ๓ ขวดต่อสัปดาห์ รายงานแพทย์ จัดให้ผู้ป่วยนอนบนเตียง ดูแลให้สารน้ำ

๐.๙ %nss ๑๐๐๐ มิลลิลิตรหยดเข้าทางหลอดเลือดดำอัตรา ๘๐ มิลลิลิตรต่อชั่วโมง ให้ส่งเลือดตรวจทางห้องปฏิบัติการ ได้แก่ ส่งตรวจโลหิตวิทยา ตรวจการทำงานของไต ตรวจระดับเกลือแร่และตรวจหาค่าความแข็งตัวของเลือด ใส่สายให้ออกซิเจนทางจมูก ๓ ลิตรต่อนาทีเจาะน้ำตาลปลายนิ้วได้ ๑๑๕ มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพบคลื่นไฟฟ้าหัวใจปกติ อัตรา ๘๖ ครั้งต่อนาที ประสานงานกับห้องเอ็กซเรย์เพื่อส่งผู้ป่วยไปสแกนคอมพิวเตอร์สมอง ผลไม่พบภาวะผิดปกติ แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดแบบชั่วคราว (TIA) แพทย์รับไว้ในอนโรพยาบาลที่หอผู้ป่วยอายุรกรรมชายเวลา ๑๑.๓๐ น. ระหว่างรักษาที่หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย ได้ติดตามตรวจเยี่ยมผู้ป่วย ๒ ครั้ง ผู้ป่วยมีอาการดีขึ้นตามลำดับ ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนสามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันได้ตามปกติ พร้อมทั้งได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวเมื่อผู้ป่วยกลับบ้าน ผู้ป่วยและญาติสามารถมีความเข้าใจ แพทย์ อนุญาตให้กลับบ้านได้ในวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ นัดติดตามอาการที่แผนกอายุรกรรมอยู่ป่วยนอกวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๘

๒. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
 ชื่อข้อเสนอ แผนการสอน เรื่อง การป้องกันโรคหลอดเลือดสมองตีบตันในผู้ป่วย (TIA)
 วัตถุประสงค์และหรือเป้าหมาย

๑. บุคลากรในหน่วยงานสามารถให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ ตระหนักถึงความสำคัญ และมีแนวทางในการให้การพยาบาล ให้ความรู้แก่ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองชนิดตีบตัน ไปในทิศทางเดียวกัน
๒. ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองชนิดตีบตันและญาติ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติตน เพื่อป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดสมองซ้ำ
๓. หน่วยงานมีการพัฒนางานด้านการพยาบาลและเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ แนวคิดเกี่ยวกับการ ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองได้คุณภาพตามมาตรฐาน

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดตีบตันแบบชั่วคราว (TIA) ที่มารับบริการของโรงพยาบาล สิรินคร ได้รับการดูแลรักษา ให้การพยาบาลที่ถูกต้อง ปลอดภัย ได้คุณภาพตามมาตรฐาน และสามารถมีความรู้ ความเข้าใจในการดูแลตนเองสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง
๒. บุคลากรในหน่วยงานมีแนวทางและสื่อ ในการให้การพยาบาล ให้ความรู้แก่ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบตันไปในทิศทางเดียวกัน
๓. หน่วยงานมีการพัฒนางานด้านการพยาบาล มีนวัตกรรมใหม่ๆในการเพิ่มพูนความรู้ทักษะ แนวคิดเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบตันได้คุณภาพตามมาตรฐาน